

Đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.08

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có chiều dài khoảng 60,9km, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) với 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120km/h. Điểm đầu dự án tại Km19+300 tại đầu cầu vượt sông Đáy phía Nam Định, thuộc địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng; điểm cuối tại Km80+200 tại nút giao giữa quốc lộ 37 mới và đường ven biển, thuộc địa bàn xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy. Đoạn qua tỉnh Thái Bình dài trên 33km, đi qua 19 xã và 1 thị trấn của 2 huyện Thái Thụy, Kiến Xương. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2023 - 2027 với tổng mức đầu tư gần 19.800 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án cần phải thu hồi đất khoảng 538ha, trong đó: đất nông nghiệp khoảng 453ha, đất ở khoảng 8,9ha... Hiện nay, 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định đang tập trung cao nhất cho công tác GPMB, nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân, trong đó tỉnh Thái Bình phấn đấu hoàn thành GPMB phần diện tích đất nông nghiệp trong quý I/2025 và đất ở trong quý IV/2025.

Chủ trương đầu tư dự án, tỉnh Thái Bình đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm cao nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính "chỉ bàn làm, không bàn lùi", bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án. Thái Bình xác định công tác GPMB đóng vai trò rất quan trọng và là điều kiện tiên quyết quyết định tiến độ dự án. Vì vậy, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự ủng hộ cao nhất

của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác GPMB. Đối với đoạn qua huyện Thái Thụy có chiều dài 16km, đi qua 8 xã, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1.400 gia đình, cá nhân với diện tích đất thu hồi khoảng 112ha; trong đó, đất nông nghiệp gần 90ha, đất ở khoảng 3,8ha. Ông Mai Tiến Trình, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thái Thụy cho biết: Về diện tích đất nông nghiệp, đến nay đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường tỷ 7/8 xã với tổng kinh phí trên 137 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành phê duyệt trong tháng 3/2025. Về đất ở, có tổng cộng 520 ngôi,



Người dân xã Thống Nhất (Kiến Xương) nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án.

trong đó 96 ngôi mộ có chủ. Đến nay, huyện đã di chuyển được 94/520 ngôi; khoảng 420 ngôi mộ vô chủ sẽ di chuyển khi thực hiện dự án. Huyện đã quy hoạch 3 khu tái định cư và một điểm mở rộng nghĩa trang ở các xã Thụy Liên, Thụy Bình, Sơn Hà, Thụy Sơn. Đối với diện tích đất chuyển đổi, huyện yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng báo cáo nguồn gốc, quá trình sử dụng, xác định đối tượng bồi thường thực hiện công tác GPMB theo quy định. Ông Đinh Bá Lượng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cho biết:

Với phương châm gần dân, sát dân, chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB. Đến nay, xã đã hoàn thành di dời 46/46 ngôi mộ có chủ thuộc phạm vi dự án; GPMB 210/477 hộ đất nông nghiệp; đối với các hộ còn lại, chúng tôi phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2025. Trên địa phận huyện Kiến Xương, dự án đi qua 12 xã, thị trấn với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 157ha của trên 3.000 hộ, trong đó gần 2.000 hộ phải thu hồi đất lúa. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, Trung

tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các địa phương phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ GPMB đến tất cả các hộ dân có đất bị thu hồi. Do đó, 100% hộ có đất nông nghiệp đều tự nguyện viết đơn bàn giao đất trước thời hạn. Ông Hoàng Việt Huy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã huy động 100% cán bộ chuyên môn của Trung tâm Phát triển quỹ đất làm xuyên lễ, xuyên tết để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án. Theo đó, chỉ trong 50 ngày đã trình UBND huyện phê duyệt

phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân của 10/12 xã, thị trấn, tổng số 1.100 hộ với số tiền trên 180 tỷ đồng. Về công tác di dời mộ, huyện đã hoàn thành di dời 100% số mộ có chủ; đối với các ngôi mộ vô chủ, việc di dời sẽ được thực hiện trong quá trình thi công dự án. Bên cạnh đó, huyện đã lập quy hoạch 9 khu dân cư với tổng diện tích khoảng 25ha để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, 79 tuổi, xã Hòa Bình (Kiến Xương), một trong những hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn nhất xã chia sẻ: Mặc dù tuổi đã cao, hàng năm tôi vẫn canh tác từ 6 - 8 sào lúa. Tuy nhiên, khi biết dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.08 sẽ đi qua địa phương, tôi rất phấn khởi vì quê hương sắp có một tuyến giao thông quan trọng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Do đó, khi dự án cần GPMB đến đâu tôi đều sẵn sàng bàn giao đất, tự nguyện viết đơn bàn giao mặt bằng. Đến nay tôi đã nhận được trên 600 triệu đồng tiền hỗ trợ, đền bù từ dự án.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.08 nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Điều này thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, là tiền đề quan trọng để triển khai dự án thuận lợi.

NGUYỄN THỜI

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Góp phần giảm nghèo bền vững

Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình giảm nghèo, các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) xã hội của Đảng, Nhà nước được đánh giá là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, trở thành điểm sáng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.



Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà giải ngân vốn vay tại xã Hòa Tiến.

"Đòn bẩy" tín dụng chính sách

Vợ chồng chị Lê Thị Hằng, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) lập nghiệp trong miền Nam nhưng sau nhiều năm chăm chỉ làm việc vẫn không khá lên được. Anh chị quyết định trở ra Bắc, hàng ngày nhận khoán mặt về may để có thu nhập. Khi tìm được một may gia công quần áo xuất khẩu sang Mỹ và Hàn Quốc, anh chị mừng lắm nhưng kinh phí đầu tư máy may, làm nhà xưởng rất tốn kém. Đúng lúc đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã đưa nguồn vốn ưu đãi tới anh chị. Chị Hằng chia sẻ: 120 triệu đồng của Ngân hàng CSXH như "đòn bẩy" để gia đình tôi mạnh dạn vay mượn thêm đưa nghề may về địa phương. Từ một xưởng may gia công nhỏ tại Hòa Tiến, đến nay gia đình đã thành lập Công ty TNHH May TSC, rồi mở thêm 2 xưởng may nữa giải quyết việc làm cho gần 300 lao động với mức lương 7 - 15 triệu đồng/người/tháng. Công ty có nguồn thu nhập bình quân 3 - 4 tỷ đồng/năm. Nếu không được tiếp vốn kịp thời chắc chắn gia đình tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm giàu cũng như tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người.

Chị Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hiện đang tin cậy với Ngân hàng CSXH cho trên 140 gia đình hội viên vay vốn với dự nợ trên 6 tỷ đồng, qua đó

hỗ trợ đặc lực các gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Nguồn vốn TDCS đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động tích cực đến người nghèo. Toàn bộ nguồn vốn chính sách huy động, tạo lập được cùng dòng vốn ngân sách của địa phương bổ sung, ủy thác đã được chuyển kịp thời về cơ sở, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng rau sạch, trồng cây ăn quả, mua bán nhỏ, chăn nuôi, phát triển ngành nghề... Từ đó họ có thu nhập ổn định, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm.

Chính sách của Đảng, điểm tựa của dân

Với chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng đất nước là phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mọi người dân đều được thụ hưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; ngày 10/6/2021 ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1630/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời phân bổ nguồn vốn địa phương ủy thác qua ngân hàng để triển khai kịp thời các chương trình TDCS tới người dân. Đây là các văn bản chỉ đạo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, những người yếu thế trong xã hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn vốn ủy thác cho ngân hàng tăng theo các năm; ngân hàng cũng nỗ lực thực hiện tốt vai trò "cầu nối" đưa vốn TDCS xã hội "phủ sóng" toàn tỉnh. Đến ngày 28/2, nguồn vốn huy động Trung ương cấp bù cho tỉnh gần 890 tỷ đồng, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và dân cư trên 720 tỷ đồng, vốn huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn gần 160 tỷ đồng. Tổng dự nợ TDCS đạt trên 4.900 tỷ đồng, tăng 3,01% so với thời điểm 1/1/2025 với trên 95.400 khách hàng đang có dự nợ. TDCS như chiếc "phao cứu sinh" giúp hàng nghìn lượt hộ thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2024, GRDP của tỉnh tăng 7,01%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%.

Bà Nguyễn Thị Ban, xã Liên An Đô (Đông Hưng) chia sẻ: Năm 2021, gia đình được Ngân hàng CSXH cho vay 40 triệu đồng mà không phải tin chấp, số dư hiện là 60 triệu đồng. Tôi đã đầu tư xây chuồng, mua bò sinh sản về nuôi, bò đã đẻ được 4 lứa, thu nhập từ bán bê hàng chục triệu đồng/con đã giúp gia đình tôi thoát nghèo. Việc vay vốn rất thuận lợi vì cán bộ ngân hàng về tận UBND xã để giải ngân, thu lãi và báo hạn cho chúng tôi; hồ sơ, giấy tờ thì có tổ vay vốn và tiết kiệm hỗ trợ. Chính sách của Đảng, Nhà nước đã trở thành điểm tựa thoát nghèo cho chúng tôi.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Để đạt được mục tiêu trở thành nước xã hội chủ nghĩa có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, ngày 30/10/2024 Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh và ban đại diện các huyện, thành phố đã tham mưu cấp có thẩm quyền tạo điều kiện mở rộng huy động nguồn lực và đổi tượng chính sách được vay vốn; phối hợp các nguồn vốn nâng mức và thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng giao dịch, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác thu hồi nợ, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời các nguồn vốn... Ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Ngân hàng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDCS xã hội nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tăng cường huy động vốn; theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn vốn bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, người lao động; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Lấy người tiêu dùng làm trung tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình nổi tiếng với thương hiệu nước khoáng Tiên Hải. Hơn 30 năm qua, Công ty liên tục đổi mới, đa dạng chủng loại sản phẩm, mang tới nhiều tiện ích và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Triết lý phát triển của Công ty là lấy người tiêu dùng làm trung tâm cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Đình Thành, Giám đốc Công ty cho biết: Chúng tôi luôn trung thành với một mục tiêu duy nhất đó là mang đến những sản phẩm nước giải khát chất lượng tốt nhất và an toàn cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, tiêu chí sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm soát chặt chẽ từ khâu khai thác đến sản xuất là ưu tiên hàng đầu của Công ty. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm của Công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22.000:2018 nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng. Với nước khoáng Tiên Hải, bên cạnh số hữu nguồn nguyên liệu quý được khai thác từ mỏ nước khoáng thiên nhiên ở độ sâu 450m, chúng tôi còn đầu tư, ứng dụng máy móc, công nghệ sản xuất tiên tiến để bảo toàn tối đa các khoáng chất quý giá trong sản phẩm. Điều này giúp nước khoáng Tiên Hải trở thành sự lựa chọn ưu tiên của hàng

trăm người tiêu dùng Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn, những năm qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình tích cực nghiên cứu, cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới: nước khoáng Tiên Hải, nước tinh khiết Wells hương hoa sen, các loại nước trái cây với thương hiệu PopUp như nước cam ép, chanh leo, chanh muối, trà đầu TeaUp. Không dừng lại ở tinh năng giải khát, với mong muốn chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, mới đây Công ty đã phát triển thành công sản phẩm nước khoáng ion kiềm StarWater. Đây là loại nước chứa nhiều khoáng chất tự nhiên có lợi, cấu trúc phân tử nước siêu nhỏ và giàu hydro - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ, tăng cường sức khỏe hiệu quả. Chị Đinh Thị Thúy Ngoan, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi thường xuyên mua nước khoáng Tiên Hải đóng bình cho cả gia đình sử dụng bởi không chỉ tin tưởng vào thương hiệu uy tín mà còn cảm nhận được chất lượng khoáng trong nước hơn hẳn các sản phẩm khác trên thị trường. Gần đây, gia đình tôi cũng sử dụng sản phẩm nước khoáng ion kiềm StarWater của nhà máy nước khoáng Tiên Hải với hy vọng bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Tất cả các thương hiệu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình đều đăng ký và

được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận, bảo hộ. Trên mỗi bao bì sản phẩm đều in rõ nhận diện thương hiệu và mã số, mã vạch, mã QR giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm nhái, làm giả thương hiệu của công ty. Một điểm đáng ghi nhận đó là Công ty đã xây dựng được hệ thống nhà phân phối, đại lý phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời, có cơ chế kiểm soát giá bán, giảm chi phí khâu thương mại trung gian để người tiêu dùng được hưởng giá thành sản phẩm tốt nhất.

Với những nỗ lực liên tục trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình 2 lần đạt giải Bạc thương hiệu quốc gia, 3 lần đạt top 200 giải thưởng Sao vàng đất Việt; nhiều năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn. Các giải thưởng uy tín và sự tin tưởng của người tiêu dùng chính là động lực giúp Công ty không ngừng phát triển với tăng trưởng sản lượng và doanh thu bình quân đạt hơn 10%/năm liên tục trong nhiều năm qua.

KHÁCH DUẬN



Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình trước khi cung cấp ra thị trường luôn được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và quy cách.

HIỂU NGHĨA